



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติกร กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

ที่ ขก ๐๐๓๒.๒๐๑/๑๖๗

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

ด้วยงานนิติกร กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้ผู้บริหารได้แสดงเจตนารมณ์และเจตจำนงดังกล่าว อันแสดงถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้สำเร็จตามหลักธรรมาภิบาล สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ (ITA) ตัวชี้วัดที่ ๙ การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร MOIT ๒๒ หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน และ MOIT ๒๓ หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานนั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามในประกาศเจตนารมณ์และประกาศเจตจำนงดังกล่าว และอนุญาตให้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่นต่อไป

(นางสาวศิริญา คล้ายทวน)

นิติกร

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

- เพื่อโปรดพิจารณา

- หากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศดังกล่าว

(นายประภิต คำพิชิต)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รักษาราชการแทน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

๒๖

๒๗๗

(นางนภาพร สิงขรเชียว)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น



ประกาศ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
เรื่อง ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ที่ขยายระยะเวลาการใช้ต่อไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ตามมติการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ กำหนดวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” และมีพันธกิจในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงขอประกาศเจตนารมณ์ว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ประพฤติปฏิบัติและดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ ใช้ดุลพินิจที่ถูกต้องในการแก้ไขปัญหา พร้อมรับผิดชอบเมื่อเกิดความผิดพลาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่าการขับเคลื่อนโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น จะเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและหลักธรรมาภิบาลโดยจะดำเนินการ ดังนี้

๑. ด้านความโปร่งใส ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงาน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยการเปิดเผยข้อมูลและการให้เข้าถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลข่าวสารการดำเนินการกิจต่าง ๆ ของโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น อย่างตรงไปตรงมา รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมและตรวจสอบได้

๒. ด้านความพร้อมรับผิด ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งครัด ฟังเสียงสะท้อนหรือข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย หรือประชาชน พร้อมทั้งจะถูกตรวจสอบและรับผิดชอบต่อผลของการปฏิบัติงาน

๓. ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการทำงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ หรือรับสินบน ยึดมั่นและปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรม รักษาวินัย ข้าราชการ รวมทั้งจรรยาบรรณข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๔. ด้านวัฒนธรรมองค์กร ส่งเสริมให้มีคุณธรรม สร้างทัศนคติที่ดี มีจิตสำนึกสาธารณะ และสร้างวัฒนธรรมสุจริตป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่ยอมรับและไม่ทนต่อพฤติกรรมการทุจริตทุกรูปแบบ

๕. ด้านคุณธรรมการทำงาน ส่งเสริมให้มีคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การมอบหมายงานและการบริหารสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวม ยึดหลักความคุ้มค่าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

VMW

(นางนภาพร สิงขรเขียว)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
และหน่วยงานสังกัดโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ตามประกาศโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

ชื่อหน่วยงาน : งานนิติกร ตรวจสอบภายใน และควบคุมภายใน

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

หัวข้อ : ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

1. ประกาศเจตนาารมณเจตจำนงสุจริต.pdf

Link ภายนอก : http://203.157.144.198/web/depboard/?page=main_read&post_id=2783

หมายเหตุ :

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ศิริญา คล้ายทวน

(ศิริญา คล้ายทวน)

ตำแหน่ง นิติกร-

แผนก/งาน งานนิติกร ตรวจสอบภายใน และควบคุมภายใน

31 มี.ค. 2565

ผู้อนุมัติรับรอง

ประกิต คำพิชิต

(ประกิต คำพิชิต)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ อำนวยการ

31 มี.ค. 2565

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

สุวิทย์ ศุภวิโรจน์เลิศ

(สุวิทย์ ศุภวิโรจน์เลิศ)

ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

31 มี.ค. 2565